



ชาไทย สมุนไพรจากตะไคร้

สัมผัสความสดชื่นแบบไทยๆ ด้วยชาไทย สมุนไพรจากตะไคร้ที่หอมเย็นและมีเอกลักษณ์ในทุกจิบ กลิ่นตะไคร้อันสดชื่นช่วยปลุกพลังและความกระปรี้กระเปร่า พร้อมมอบความผ่อนคลาย และสบายใจในทุกช่วงเวลา รสชาติเข้มข้นของชาไทยผสมผสานกับกลิ่นตะไคร้ที่หอมสดชื่น จากธรรมชาติ ให้คุณได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกลงสบายแต่สดใส

ดื่มชาไทย สมุนไพรจากตะไคร้แล้วปลื้มใจให้เบาสบาย เหมือนเดินอยู่ท่ามกลาง ส่วนสมุนไพร สดชื่นและผ่อนคลายในทุกจิบ

เน้นส่วนประกอบ

100%

ที่เป็นธรรมชาติ จากตะไคร้

ไม่มีสารกันเสีย



คุณสมบัติ

❖ 1. ช่วยย่อยอาหารและลดอาการท้องอืด

ตะไคร้มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และอาการจุกเสียด เหมาะสำหรับผู้ที่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เพราะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นและลดแก๊สในกระเพาะอาหาร

❖ 2. ต้านการอักเสบและลดอาการปวด

สารสำคัญในตะไคร้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ซึ่งสามารถช่วยลด อาการปวดกล้ามเนื้อและอาการอักเสบเล็กน้อยได้

❖ 3. ช่วยลดความดันโลหิต

ตะไคร้มีสรรพคุณช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง เหมาะสำหรับผู้ที่มปัญหาความดันโลหิตสูง แต่ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ

❖ 4. ขับปัสสาวะและช่วยล้างพิษ

ตะไคร้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ทำให้ร่างกายสามารถขับสารพิษออกจากระบบทางเดินปัสสาวะและระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย

❖ 5. บำรุงผิวพรรณและต้านอนุมูลอิสระ

ตะไคร้มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี ที่ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์และป้องกันการเกิดริ้วรอย ทำให้ผิวพรรณสดใสอ่อนเยาว์

❖ 6. ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

ตะไคร้มีวิตามินซีและสารอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคและป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มในช่วงเปลี่ยนฤดู หรือเมื่อร่างกายอ่อนแอ

❖ 7. ช่วยบรรเทาความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

กลิ่นหอมของตะไคร้ช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดได้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและลดอาการวิตกกังวล ช่วยให้จิตใจสงบ มีสมาธิ

❖ 8. บำรุงสุขภาพช่องปาก

ตะไคร้มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย จึงช่วยลดกลิ่นปาก และรักษาสุขภาพช่องปาก ทำให้ปากสะอาดและลดการเกิดเชื้อโรคที่อาจสะสมในช่องปาก

ชาไทย สมุนไพรจากตะไคร้

ชาร้อน

ชาดอกไม้ระดับพรีเมียมของเรามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าดึงดูด เราคิดสรรดอกไม้จากฟาร์มออร์แกนิกอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบรสชาติและกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับแก่นแท้ของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ในทุกจิบ

♦ การดื่ม

ควรดื่มชาไทยกลิ่นตะไคร้ร้อนประมาณ 1-2 แก้วต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์ จะให้กลิ่นหอมสดชื่นและรสชาติที่อ่อนนุ่ม

♦ เวลาดื่ม

ดื่มชาไทยตะไคร้ร้อนในช่วงบ่ายหรือเย็นเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการผ่อนคลายจากความเครียด ช่วยให้จิตใจสงบก่อนการพักผ่อน สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยให้หลับสบาย

การดื่มชาไทยตะไคร้ร้อนในปริมาณเล็กน้อยก่อนนอนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้น



ชาเย็น

ชาผสมกลิ่นดอกไม้หอมสดชื่นผสมผสานกับกลิ่นมะนาวโซดา เครื่องดื่มรสชาติดีนี้ผสมผสานความหวานของดอกไม้และฟองรสเปรี้ยวอย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาแบบดั้งเดิมที่มีฟองน้อยๆ

♦ การดื่ม

ควรดื่มชาไทยกลิ่นตะไคร้เย็นประมาณ 1-2 แก้วต่อวัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์ และเพื่อเพิ่มความสดชื่นมากขึ้น

หรืออาจเติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติ

♦ เวลาดื่ม

การดื่มชาไทยตะไคร้เย็นช่วงกลางวันหรือบ่ายเหมาะสำหรับเพิ่มความสดชื่น ช่วยลดความร้อนภายในร่างกาย

และลดอาการเหนื่อยล้าจากกิจกรรมที่ทำมาตลอดวัน

